

## บทเรียนจากการตรวจสอบป่าไม้อิสระในแอฟริกา

องค์กรนอกภาครัฐ “Fern” กับคู่ค้าจากสี่ประเทศในแอฟริกา ได้รายงานเรื่องการตรวจสอบป่าไม้อิสระว่ามีผลตอบรับในทางที่ดีต่อธรรมชาติป่าไม้อย่างไรบ้าง



ภารกิจภาคสนาม โดย IO-FLEGT ณ สาธารณรัฐคองโก ภาพโดย IO-FLEGT

คู่ค้าของเฟิร์นในแคเมอรูน กานา ไบบีเรีย และสาธารณรัฐคองโก มีการส่งเสริมการตรวจสอบป่าไม้อิสระในรูปแบบต่างๆ อันสะท้อนถึงบริบทของประเทศ ความท้าทาย และความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## บทเรียนจากการตรวจสอบป่าไม้อิสระในแอฟริกา

บทเรียนที่พวกเขาเรียนรู้ ได้แก่ :

- ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนการครอบครอง และการแบ่งปันผลประโยชน์ไม้ที่ดีขึ้น และสำหรับคณะกรรมการการป่าไม้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในประเทศกานา
- เทกระจาดการตัดสินใจตัดรายได้ป่าชุมชนของรัฐบาลแคเมอรูน
- ช่วยให้ชุมชนป่าและคนพื้นเมืองในสาธารณรัฐคองโกทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการยุติการทำเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่า และตรวจสอบอย่างเป็นทางการในบริษัทค้าไม้ของประเทศจีนที่ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีทางสังคม
- การเสริมสร้างกฎหมายสิทธิชุมชนในไลบีเรีย และประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้ชุมชนได้รับเงินจากการตัดไม้ที่พวกเขาควรได้รับตั้งแต่ปี 1998

บทเรียนที่ได้รับนั้นยังคงรวมถึงพลังของ ‘future proof’ หรือเครื่องมือตรวจสอบหลักฐานในอนาคต และคำแนะนำต่าง ๆ เช่นที่ใช้ในแคเมอรูนและสาธารณรัฐคองโก รวมทั้งความสำคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สมาชิกวุฒิสภาในแอฟริกา และสหภาพยุโรป

ใน Briefing note ยังกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในหลายประเทศ ตลอดจนมีการรายงาน และการวิเคราะห์ข้ามประเทศที่ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และผลกระทบอีกด้วย ซึ่งแต่ละประเทศมีส่วนร่วมในทั้ง REDD + และ VPA กับสหภาพยุโรป เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบที่ผิดกฎหมายของไม้ เพื่อปรับปรุงการปกครองป่าไม้ และส่งเสริมการค้าไม้ตามกฎหมาย อีกทั้งยัง

## บทเรียนจากการตรวจสอบป่าไม้อิสระในแอฟริกา

ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการติดตามตรวจสอบป่าไม้อิสระเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างสองกระบวนการนี้ และเพื่อให้สหภาพยุโรปแน่ใจว่าการตรวจสอบจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ VPA สามารถบรรลุศักยภาพได้

และยังเสริมอีกด้วยว่า การติดตามผลควรให้ข้อมูลการทำงานกับหน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น ECOWAS และ COMIFAC และจะมีโครงการริเริ่มต่างๆเช่นความร่วมมือในโครงการลุ่มน้ำคองโก และโครงการริเริ่มป่าไม้ในแอฟริกากลาง และกระบวนการรายงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในระดับประเทศภายใต้ข้อตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : <http://www.flegt.org/news/content/viewItem/lessons-learned-from-independent-forest-monitoring-in-africa/31-08-2017/135>